

## แนะนำหนังสือใหม่

นิสิตนักศึกษาและนักวิจัยมือใหม่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับการเขียนบททวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บ้างนำบทความมาเรียงต่อกันแบบชนมชั้นโดยขาดการสังเคราะห์ บ้างคัดลอกแบบก๊อปปี้แปะจากงานวิจัยเล่มเดียวโดยขาดการเรียบเรียงด้วยภาษาของตัวเอง ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ หากได้ลองอ่านหนังสือ “Doing a systematic review: A student’s guide” ซึ่งมี Angela Boland, M.Gemma Cherry & Rumona Dickson เป็นบรรณาธิการ ตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 โดยสำนักพิมพ์ SAGE แม้ว่าปัจจุบันจะมีหนังสือประเภท How to ที่สอนวิธีการทบทวนเอกสารงานวิจัยวางจำหน่ายค่อนข้างมาก แต่หนังสือเล่มนี้มีคุณลักษณะโดดเด่น 3 ประการที่แตกต่างจากหนังสือ How to ทั่วไป

ความโดดเด่นประการแรก คือ เนื้อหาสาระของบท ซึ่งประกอบไปด้วย 10 บท บทที่ 1 เป็นการเกริ่นนำเกี่ยวกับหลักการของการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ ส่วนบทที่ 2-7 เป็นการนำเสนอเทคนิคการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบในแต่ละขั้นตอน นอกจากนั้นยังเสริมวิธีการสังเคราะห์เอกสารเชิงคุณภาพในบทที่ 8 และหลักการสังเคราะห์เอกสารในเชิงเศรษฐกิจในบทที่ 9 ก่อนจะปิดท้ายด้วยหลักการวางแผนและการจัดการการทบทวนเอกสารในบทที่ 10

ประการที่สองเป็นความโดดเด่นในด้านวิธีการนำเสนอ ในแต่ละบทจะประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ 1) บทหน้าที่ทำให้เห็นภาพรวมของบท 2) เนื้อหาเชิงหลักการที่คัดเฉพาะสาระสำคัญ 3) ข้อคิดที่ควรจำ 4) จุดสำคัญที่ควรคิดเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 5) ประเด็นที่กรรมการมักมองหาในปริญญาพันธ์ และ 6) คำถามที่นิสิตนักศึกษามักถามในชั้นเรียน

และประการสุดท้ายคือ ความโดดเด่นด้านผู้เขียน หนังสือเล่มนี้เป็นที่รวมของนักเขียนที่เชี่ยวชาญงานด้านการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มทบทวนและนำไปใช้ (Liverpool reviews and implementation group) ของมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล รวมทั้งเป็นนักวิจัยที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ แม้จะมาจากสาขาด้านสุขภาพ แต่นิสิตนักศึกษาในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็สามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ

จากความโดดเด่นข้างต้นนิสิตนักศึกษาหรือผู้สนใจควรอ่านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนบทที่ 2 ให้ได้มาตรฐาน คำโบราณว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ” ดังนั้น ต้องลองอ่านดูแล้วจะรู้ว่าการทบทวนเอกสารทำาง่ายนิดเดียว

ผู้แนะนำหนังสือ : อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

